



## คำสั่งสถานีตำรวจภูธรหนองขาม

ที่ ๕ / ๒๕๖๗

### เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องอาวุธปืนคลังของทางราชการ ประจำปี ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามหนังสือ วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๒๒ / ๔๖๒๒ ลง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบอาวุธปืนคลังของทางราชการ และควบคุมการเบิกจ่ายอาวุธปืนของทางราชการทุกประเภทให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ ( เดิม ) อาวุธปืนและกระสุนปืนกรมตำรวจ ข้อ ๓ และระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ ( เดิม ) บทที่ ๘ คำแนะนำในการรักษาคลังและพัสดุ และให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นกำชับการปฏิบัติดูแลรักษาอาวุธปืนของทางราชการ ตามหนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๐๘.๔๒๑ / ว ๔๔ ลง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง กำชับการปฏิบัติและ กำหนดมาตรการในการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของทางราชการ โดยให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด เพื่อให้การควบคุมอาวุธปืนคลังของทางราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ สถานภาพครุภัณฑ์ ความพร้อม ยอดจำนวนอาวุธปืน ที่อยู่คลังและที่แจกจ่ายให้กับ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร มีอยู่ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีทะเบียนคุมอาวุธ ปืนของหน่วยงาน สถานีตำรวจภูธรหนองขามจึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมกุญแจห้องอาวุธปืนคลัง ที่ใช้ในการเปิด - ปิด ห้องควบคุมอาวุธปืนคลัง ให้อยู่ในการควบคุมกำกับดูแล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ พัสตครุภัณฑ์ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ลูกกระเบิด ของสถานี ตำรวจภูธรหนองขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. พันตำรวจโท ผดุงมิตร จันทะแสง เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมกุญแจคลังอาวุธปืน ชุดที่ ๑

สารวัตรอำนาจการสถานีตำรวจภูธรหนองขาม

เจ้าหน้าที่ควบคุมกุญแจคลังอาวุธปืน ชุดที่ ๑ ใช้สำหรับ เปิด - ปิด ด้านใน ห้องควบคุมคลังอาวุธปืน ( ตู้เหล็กเก็บอาวุธปืนทุกประเภท ) เพื่อนำอาวุธปืน มา ตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อใช้ในทางราชการ

๒. ร้อยตำรวจตรี อุทัย จารย์คำมา เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมกุญแจคลังอาวุธปืน ชุดที่ ๒

รองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองขาม

เจ้าหน้าที่ควบคุมกุญแจคลังอาวุธปืน ชุดที่ ๒ ใช้สำหรับ เปิด - ปิด ประตูด้านนอก และประตูเหล็กห้องควบคุมคลังอาวุธปืน เพื่อนำอาวุธปืน มาตรวจสอบ และเบิกจ่าย ให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อใช้ในทางราชการ

ให้ข้าราชการตำรวจที่ได้การแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมกุญแจห้องคลัง อาวุธปืนของสถานีตำรวจภูธรหนองขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีหน้าที่ดังนี้

๑. เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมคลังอาวุธปืนทางราชการ สถานีตำรวจภูธรหนองขาม

๒. พันตำรวจโท ผดุงมิตร จันทะแสง สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรหนองขามเป็น เจ้าหน้าที่ควบคุมและถือเก็บรักษากุญแจ ชุดที่ ๑ สำหรับเปิด - ปิด ด้านใน ห้องคลัง อาวุธปืน ( ตู้เหล็กเก็บอาวุธปืนทุกประเภท ) ของทางราชการ

๓. ร้อยตำรวจตรี

๓. ร้อยตำรวจตรี อุทัย จารย์คำมา รองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองขาม เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมและถือเก็บรักษาอาวุธแฉ ชูดที่ ๒ ใช้สำหรับ เปิด - ปิด ประตูด้านนอกและประตูเหล็กห้องควบคุมคลังอาวุธปืน ทางราชการ
๔. ในการเปิด - ปิด ห้องคลังอาวุธปืน เพื่อทำการตรวจสอบ เบิก - จ่าย อาวุธปืนคลัง ต้องให้ผู้ที่เก็บรักษาอาวุธปืน ทั้ง ๒ ชูด มาเปิด - ปิด พร้อมกันเท่านั้น จึงจะสามารถ นำเอาอาวุธปืนคลังของทางราชการ มาตรวจสอบประจำเดือน และ เบิก - จ่าย ให้กับข้าราชการตำรวจ ได้
๕. ให้รายงานผลการตรวจสอบและการเก็บรักษาอาวุธปืน ห้องคลังอาวุธปืนและอาวุธปืนทุกประเภทและเครื่องกระสุนปืนของทางราชการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบสิ่งของหลวง และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเป็นประจำทุกเดือน
๖. ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบอาวุธปืนคลังของทางราชการ และควบคุมการเบิกจ่ายอาวุธปืนของทางราชการทุกประเภทให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี กำหนดมาตรการในการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของทางราชการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการแต่อย่างใด

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

( เกริกศิษฐ์ เนียมมันธุ์ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองขาม